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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ได้จัดขึ้ นเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก
ห้องสัมมนาของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ว่า เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัมีความไม่แน่นอน และยงัคงมีเหตุปัจจยัท่ี
อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้น บริษทัฯ ไดต้ระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีจะเข้าร่วม
ประชุม รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งย่ิง เพ่ือป้องกนัและเพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัการประชุมในคร้ังน้ีในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบ  อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัฯไดแ้จง้ให้ผู ้
ถือหุ้นไดท้ราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมในเบ้ืองตน้แลว้ พร้อมกนัน้ี ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วิธีปฏิบติั
ในการประชุมซ่ึงจะเป็นไปตามเอกสารท่ีไดน้ าส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้ โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน 
และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลใน  
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนบัคะแนนเสียง
ในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดง
ช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย,  ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง 

ส าหรับผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ โดยการออก
เสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบญัชีผูใ้ชง้าน 
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หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัฯ จะถือว่าท่านผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยกบัวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท า
การแกไ้ขได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที 
และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีผูถื้อหุ้น รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช”้ และกดท่ีปุ่ ม “เปล่ียนบญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆ โดยระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นจะ
ไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระท่ีเหลือทนัที อย่างไรก็ตาม 
การออกจากองคป์ระชุมในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วม
ประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

5. การถามค าถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท าการเลือกวาระท่ี
ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ ม “ค าถาม” โดยสามารถสอบถามผา่นขอ้ความ สามารถพิมพข์อ้ซกัถามท่ี
ตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ ม “ส่งค าถาม” โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามในห้องประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้นๆ อยา่งไรก็ดี 
หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

6. ในกรณีมีผูถื้อหุ้นตอ้งการถามค าถามในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวน
ให้ผูถื้อหุ้นท าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการตอบค าถาม หรือน าค าถามของท่านไปตอบ
ตอนทา้ยประชุม หรือน าไปตอบไวห้นา้เวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

7. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจา้หน้าท่ี 
Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัทแ์ละ Line Official 

8. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล เพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผา่นระบบส ารอง
ต่อไป 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายยาโชวาดนั โลเฮีย ประธานกรรมการ  

2. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทั 
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3. นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารธุรกิจประเทศไทย  

4. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

7. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

8. นายอนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
เทคนิค  

โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายวิชาล อากาวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินกลุ่มบริษทั 

นายคณิต ธนาวุธิไกร ผูดู้แลควบคุมการท าบญัชี และรักษาการเลขานุการบริษทั 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณรยา ศรีสุข              ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาว นทัธมน คงดีจนัทร์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

4. นายสมบติั เพชรพนัธ์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

5. นางสาววิภาดา ศกัด์ิศรี ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 326,549,999 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 326,549,999 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
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โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2566 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 1,407 ราย แบ่งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นสัญชาติไทยจ านวน 1,396 ราย ถือหุ้นรวมกัน 325,351,748 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างด้าวจ านวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,198,251 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 30 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 9 ราย และเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจ านวน 21 ราย นับจ านวนหุ้น 
ได้ทั้งส้ิน 264,523,492 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.0055 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัข้อ 38 ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม  
ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าราย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

นายยาโชวาดนั โลเฮีย ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าว
เปิดการประชุม และไดม้อบหมายให้นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการ
ประชุม โดยนายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม
ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี และกล่าวขอบคุณ 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

************************************************************************************************* 
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วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2565 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2565 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 รับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,721,892 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (34 ราย) 264,721,892 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระที่ 3  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯ มีนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรายละเอียดนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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 ในวาระน้ี บริษทัฯ ขอแจง้ว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้น
ในรอบปี 2565 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ตาม QR Code ท่ีระบุในเอกสารแนบ 2 
ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 นอกจากน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดอ้ธิบายถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 โดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 

• บริษทัฯเป็นบริษทั packaging ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในเอเชีย 

• บริษทัฯเป็นผูน้ ำทำงดำ้นกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และยงัเป็นผูน้ ำตลำดในกลุ่ม
สินคำ้บรรจุภณัฑพ์ลำสติกคงรูป ส ำหรับอำหำรและเวชภณัฑ์ 

• บริษทัฯ มีโรงงำนทั้งส้ิน 4 แห่งในประเทศไทย 9 แห่งในประเทศอินเดีย 2 แห่งในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และ 
1 แห่งในมำเลเซียรวมทั้งส้ินเป็นโรงงำนทั้งส้ิน 16 แห่ง 

• ส ำหรับนโยบำยควำมยัง่ยืน หรือ sustainability บริษทัฯ มุ่งเน้นพลำสติกท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ไดห้รือ  
recyclable 

• ในดำ้นบรรษทัภิบำล จำกกำรจดัอนัดบัโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดรั้บกำรจดัอนัดบั
กำรดูแลกิจกำรท่ีดีในระดบัดีมำกหรือ 4 ดำว 

• สัดส่วนรำยได้ของบริษทัฯ ในปี 2565 เป็นรำยได้จำกประเทศอินเดียร้อยละ 46 ประเทศไทยร้อยละ 29 
ประเทศมำเลเซียร้อยละ 16 และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 9 

• สัดส่วนลูกคำ้แบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น อำหำรและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 77 เวชภณัฑ์และของใชส่้วนบุคคล
ร้อยละ 15 และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและอุตสำหกรรมร้อยละ 8 โดยกว่ำร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภณัฑน์ั้นอยู่
ในกลุ่มของธุรกิจท่ีตอ้งกำรมำตรฐำนในดำ้นสุขอนำมยัท่ีสูงมำกนัน่คือจุดยืนของเรำ 

• ฐำนลูกคำ้ทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีควำมหลำกหลำย มำกกว่ำ 1,500 รำย เพื่อลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ และแสดงให้
เห็นถึงกำรเติบโตของธุรกิจ 

• กำรเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 ปีท่ีผ่ำนมำ  ในปี 2526 เป็นปีท่ีก่อตั้ งบริษัทฯ ต่อมำในปี 2548  
มีกำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์mai จำกนั้นในปี 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงคร้ังส ำคญัทำงดำ้นผูถื้อหุ้น
และผูบ้ริหำร ซ่ึงน ำไปสู่กำรเขำ้ซ้ือกิจกำร “Custom Pack” ในประเทศไทย และกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรคร้ังแรกใน
ประเทศอินเดีย ในปี 2561 จำกนั้นได้มีกำรเข้ำซ้ือกิจกำรในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ในปี 2562 
ในปี 2564 บริษทัฯ ได้จดทะเบียนใน SET และได้มีกำรเข้ำซ้ือกิจกำรในประเทศมำเลเซียในปีเดียวกัน 
จำกนั้ นในปี 2565 ได้เข้ำซ้ือกิจกำรคร้ังท่ีสองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้ งบริษัท “TPAC Custom 
Solutions Pvt Ltd” ท่ีประเทศอินเดีย และในปี 2566 น้ี ไดมี้โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนท่ีประเทศอินเดียซ่ึง
เสร็จส้ินแลว้ 

• ผลประกอบกำรในปี 2565 ท่ีผำ่นมำนบัไดเ้ป็นปีอีกปีหน่ึงท่ีมีกำรเจริญเติบโตท่ีสูงเป็นประวติักำรณ์ มีรำยได้
ทั้งหมด 6,997 ลำ้นบำท เติบโตขึ้นจำกปีก่อนหนำ้ถึงร้อยละ 35 ก ำไรก่อนกำรหกัตน้ทุนทำงกำรเงินภำษีและ
ค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติหรือ Core EBITDA เท่ำกบั 1,080 ลำ้นบำท เติบโตร้อยละ 11 เม่ือเทียบ
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กบัปีก่อนหนำ้ ในดำ้นก ำไรสุทธิมีปริมำณกำรเติบโตร้อยละ 9 เป็นจ ำนวนเงิน 359 ลำ้นบำท ส่งผลมีก ำไรต่อ
หุ้นจำกกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนเงิน 1 บำทถว้น ซ่ึงเติบโตจำกปีก่อนหนำ้ร้อยละ 7 

• ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ ยอดขำยของบริษทัฯ มีกำรเติบโตโดยมีอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ี  
ร้อยละ 35 ต่อปี, ก ำไรขั้นตน้มีอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 33 ต่อปี, ก ำไรก่อนหักตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (Core EBITDA) อยู่ท่ีร้อยละ 32 ต่อปี และ ก ำไรต่อหุ้นจำก
กำรด ำเนินงำนอยูท่ี่ร้อยละ 17 ต่อปี 

• ดำ้นกระแสเงินสด มีกำรเติบโตโดยมีอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 20 ต่อปี มีอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิ 
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.2 เท่ำ มีอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก ำไรก่อนหักตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือม
รำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 2.8 เท่ำ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกำรเจริญเติบโตท่ีสูง มีกำรบริหำรอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนได้ดีเม่ือเทียบกับกำรขยำยกิจกำรในปีท่ีผ่ำนๆมำ แสดงถึงควำมพร้อมส ำหรับกำรลงทุนต่อไปใน
อนำคต 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
ให้ท่ีประชุมรับทราบ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ซ่ึงมีขอ้ซักถามท่ีสรุปไว ้
ดงัน้ี 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายธ ารง อนนัต์ทวีผล ไดส้อบถามว่า Utilization Rate ของโรงงานใหม่ท่ีอินเดีย ไตรมาส 4/22 
อยูท่ี่เท่าไหร่และตน้ปีถึงตอนน้ีอยูท่ี่เท่าไหร่ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ว่า Utilization Rate ของโรงงานท่ีอินเดียเฉล่ียอยูท่ี่ 80% 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 4  พจิารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 และพจิารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัขอ้ 44 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ 
จดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญั
ประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 
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 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2565 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ มีความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีรับรองทัว่ไป และไดผ้่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณารับรองผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2565 และพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,743,692 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (37 ราย) 264,743,692 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและเพ่ือจ่ายเงินปันผล 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ 47 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 46 ของบริษทัฯ ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั  
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บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กบัความตอ้งการ
ของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดส าหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตอ้งการดา้นอื่น ๆ ในอนาคต 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีก าไร สุทธิประจ าปี  
2565 เป็นจ านวน 94,818,654 บาทและ 350,328,075 บาท ตามล าดับ และมีก าไรสะสมซ่ึงยงัไม่ได้จัดสรร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 467,604,587 บาทและ 914,670,095 บาท ตามล าดบั นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทั
ฯ มีทุนส ารองทางกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แลว้  

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

(1) การงดจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

(2) การจ่ายเงินปันผลดงัจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอตัรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2566 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ีเสนอในคร้ังน้ีเท่ากบัร้อย
ละ 30โดยค านวณจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจึง
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน  
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด า เนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 95,679,150 บาท หรือในอตัรา 0.293 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2566 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,752,092 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (38 ราย) 264,752,092 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายอนิล กุมาร์ โคลิ และ 3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา  ออกจากการประชุม 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

 จากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 จึงมี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายอนิล กุมาร์ โคลิ และ 
3) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมดัระวงั และเห็นว่า
บุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดและประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 และ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการ(โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองท่ีเหมาะสม รอบคอบ และระมดัระวงัของคณะกรรมการแลว้ และ 
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มีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ว่า
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากเลือกตั้ง นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,715,792 99.9862 

ไม่เห็นดว้ย 36,300 0.0137 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (38 ราย) 264,752,092 100.00 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายอนิล กุมาร์ โคลิ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,752,092 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (38 ราย) 264,752,092 100.00 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์เลือกตั้ง นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,752,092 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (38 ราย) 264,752,092 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

 หลงัด าเนินการพิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จส้ิน นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ท่ีประชุม 
และด าเนินการประชุมต่อ 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และขอ้บงัคบั
ขอ้ 34 ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ก าหนด 

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2566 อย่าง
ระมดัระวงั โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นท่ีอยูใ่นตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน
ไม่เกิน 2,540,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ทุกท่านแลว้ 
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คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินทั้งสินไม่เกิน 2,540,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 
2566 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,752,092 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (38 ราย) 264,752,092 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยนบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 41 
(5) ของบริษทัฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี ใน
การน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีท่ีผ่านมาผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงักล่าวสามารถปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นผู ้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
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1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

2) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

3) นาง ก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

4) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

5) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

6) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

7) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014  

แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากัด ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั
ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566  
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,290,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีน าเสนอเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 และ
ก าหนดค่าสอบผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,290,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2566 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 264,752,092 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (38 ราย) 264,752,092 100.00 
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หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน เม่ือท่ีประชุม
พิจารณาวาระการประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมได ้
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมแต่อยา่งใด แต่มีขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปไว ้ดงัน้ี 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นางสาวภทัรญา องัคะเดชาชาติ ไดส้อบถามเก่ียวกบัรายไดท่ี้บริษทัฯตั้งเป้าภายใน 1-3 ปีน้ีเป็น
อยา่งไรบา้ง และมีแผนการด าเนินการเพ่ือรองรับรายไดน้ั้นอยา่งไร  

ค าตอบ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี We cannot give any forward-looking guidance 
but we do not want to lose the title of being Asia's fastest growing packaging company as you 
have seen our growth rates over the past few years and over the past 5years. We see no reason 
to slow down so we expect to continue to hold on to this title in the future of being Asia’s fastest 
growing packaging company and we expect to keep continuing this.  
โดยนายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้ถ่ายทอดขอ้ความให้กบัผูถื้อหุ้นเป็นภาษาไทยดงัน้ี จากค าถามท่ี
ถามมาเก่ียวกบัเร่ืองแผนเก่ียวกบัการเติบโตทางดา้นรายได้ คุณเควินแจง้ว่า เราไม่สามารถท่ีจะ
เปิดเผยหรือพูดไดอ้ย่างชดัเจน ว่ามีแผนการว่าจะเติบโตเท่าไหร่ แต่เราสามารถบอกไดว่้าเราจะ
ไม่ยอมเสียสถานะการท่ีเป็นผูน้ าเร่ืองของการเติบโต เราตั้งใจท่ีจะรักษาต าแหน่งบริษทัท่ีเติบโต
สูงสุดไวใ้ห้ไดน้านท่ีสุดแลว้ก็ตลอดไป 

ค าถาม นางรสนา อศัวศิริวิลาศ ไดส้อบถามว่า How is the raw material price trends in this year ?  

ค าตอบ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ได้ตอบค าถาม ดังต่อไปน้ี The trend of the raw material price goes up  
and down. It depends on the political events and many factors. We run our business regardless 
of what is happening in raw material markets, and this is not something we should get distracted 
by whether the trend is up or whether the trend is down. We as a management team need to find 
a way to deliver whether oil is at $100 or oil is at $20. We as a management team must find the 
way to deliver and we have done so. There may be a little bit of a lag effect here and there based 
on one quarter. We are focusing on running our business in an agile fashion what comes we will 
deal with it.   
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นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดก้ล่าวว่า ส าหรับค าถามเร่ืองเทรนของราคาพลาสติกซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ของการด าเนินธุรกิจพลาสติกเช่น TPAC คุณเควินตอบว่าเราไม่สามารถก าหนดอนาคตท่ีแน่นอน
ได้เพราะปัจจัยท่ีท าให้ราคาเม็ดผนัผวนขึ้นลงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
เศรษฐกิจโลก ราคาน ้ ามนั หรือแมก้ระทัง่การเมือง แต่เราท าไดอ้ย่างเดียวคือเราจะท าธุรกิจท่ี
รองรับทุก ๆ สถานการณ์ให้เกิดขึ้นไดไ้ม่ว่าราคาน ้ามนัจะเป็น 100 เหรียญ 20 เหรียญหรือเท่าไหร่
ก็ตาม TPAC จะตอ้งสามารถปรับตวัให้ไดใ้นทุกสถานการณ์ 

ค าถาม นายธนินท ์เธียรวิฑิต ไดส้อบถามว่า Any exciting M&A this year? If yes, where?  

ค าตอบ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี "We cannot share any specific details about 
M&A and when we will announce our next M&A but what I can share is that M&A is part of 
our DNA when we came in 2016. We started to build our capability to do M&A successfully. 
We took two years to do this to build our M&A execution capability and also to be clear on what 
type of M&A is interesting for us. In 2018, we did M&A in Bangna and India. In 2019, we did 
M&A again. In 2020, the first year of Covid, so there is no M&A in that year. In 2021, we did 
M&A again and we went to Malaysia. In 2022, we did further M&A in India. So, M&A is bread 
and butter for us. We are always ready, and everyone should be ready.  
นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้กล่าวว่า จากค าถามท่ีผูถื้อหุ้นถึงแผนส าหรับการท า M&A หรือการ
ควบรวมกิจการในปีน้ีมีไหมแลว้เม่ือไหร่ คุณเควินก็ตอบว่าในเร่ืองน้ีไม่สามารถท่ีจะกล่าวใน
รายละเอียดได ้แต่ส่ิงท่ีจะบอกไดบ้อกไดเ้พียงแต่ว่าการธุรกิจขยายธุรกิจโดยวิธี M&A มนัอยู่ใน
สายเลือดหรืออยู่ใน DNA ของเรา ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานท่ีผ่านมา M&A 2 บริษทั ในปี 2561,  
1 แห่ง ท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2562, ในปี 2563 ซ่ึงเป็นปีแรกของเหตุการณ์โควิด 
ปีนั้นไม่มีการท า M&A และมีการท า M&A ท่ีมาเลเซีย 1 แห่งในปี 2564 และในปี 2565 ก็มีการ
เขา้ซ้ือกิจการคร้ังท่ีสองท่ีประเทศอินเดีย ซ่ึงสามารถบอกไดว่้า TPAC พร้อมเสมอส าหรับภารกิจ
ในเร่ืองของ M&A  

ค าถาม นายธนินท ์เธียรวิฑิต ไดส้อบถามว่า Do you need capital injection in the near future? 

ค าตอบ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี Our balance sheet is strong as you can see our 
DE ratio is around one time so our balance sheet is strong and of course we will see what type 
of potential M&A comes around and then depending on what type of M&A or expansion plans 
then we can decide but right now our balance sheet is strong and healthy.  
นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้กล่าวว่า ค  าถามน้ีเป็นค าถามซ่ึงผูถื้อหุ้นในหลาย ๆ บริษทัจดทะเบียน
ค านึงถึงอยา่งมาก คือเร่ืองของเงินทุนของกิจการ เม่ือดูจากงบดุล จะเกิดค าถามว่าจ าเป็นจะตอ้งมี
การเพ่ิมทุนในอนาคตอนัใกลห้รือไม่ คุณเควินไดแ้จง้ว่า จากงบการเงินของ TPAC อยูใ่นลกัษณะ
ท่ีมีความแขง็แกร่งมาก อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นเท่ากบั 1 เท่าเศษๆ จึงถือว่ายงัมี
ความแขง็แกร่ง 

ค าถาม นายธนินท ์เธียรวิฑิต ไดส้อบถามว่า Any plan for packaging from bioplastics in the future? 
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ค าตอบ นาย เค วิน  คูมา ร์  ชา ร์มา  ได้ตอบค าถาม  ดังต่ อไปน้ี  This is a very interesting question. 
Sustainability is driving our business today and our business is strong because, on the product 
side, we have a very sustainable packaging solution. Our packaging is all recyclable today and 
our packaging is a monolayer. We are doing recyclable and has proven mechanical recyclability 
in the residents that we are focused on. We have been doing and this is growing nicely for us by 
introducing recycled resins into our packaging control. It has been very busy in this area here in 
Thailand, especially on our PET side. On the bio side, it is very exciting area. We are watching 
it carefully. Our customers want to be sure that when we are talking about bioplastic, and it is 
not competing with the food source because if it is competing with food then perhaps some of 
our customers are not so comfortable. So we have not done anything in the bioplastic yet because 
either they are technical issues or there are functional issues and we are watching it and 
discussing it a lot with our customers. We are optimistic in the future, and we will do something 
here but for today we are in monolayer Rigid Recyclable Packaging.  
นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดก้ล่าวว่า ค  าถามน้ีเป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งว่าบริษทัฯ มีโครงการการน าไบ
โอพลาสติกมาใชใ้นธุรกิจบรรจุภณัฑ์ของเราหรือไม่ อย่างไร ในเร่ืองน้ีคุณเควินอธิบายว่า เร่ือง
ของพลาสติก เป็นหน่ึงในหวัขอ้ของ sustainability ซ่ึงเป็นท่ีทุกคนให้ความสนใจ โดยบริษทัฯ ใช้
พลาสติกชนิดรีไซเคิลได ้ท่ีสามารถหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ได ้และเป็นพลาสติกท่ีมีชั้นเดียว ซ่ึง
ต่างจากพลาสติกท่ีประกอบไปดว้ยโครงสร้างหลายๆ ชั้นหรือมลัติเลเยอร์ ท่ีเม่ือน ากลบัไปใช้
ใหม่จะมีปัญหาในระบบไม่สามารถไปผสมกนัได ้เราใส่ใจเร่ืองของโมโนเลเยอร์ และพฒันามา
โดยตลอด ส่วนไบโอพลาสติกในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและไม่หยุดท่ีจะศึกษา  
พลาสติกปัจจุบนัมีเร่ืองของคุณสมบติัต่าง ๆ ในเชิงเทคนิคและในเชิงการกระบวนการ โดยทาง
เทคนิคในเชิงของการน าไปใชง้าน การทนความร้อน การแปรรูปต่าง ๆ และขอ้ส าคญัอย่างย่ิงคือ
แหล่งท่ีมาหรือความพร้อมในการสรรหาชนิดของแบบพลาสติกเหล่าน้ี เพราะฉะนั้นแมว่้าใน
ปัจจุบนัเรายงัไม่ไดก้ารมีการน าไบโอพลาสติกมาใชอ้ย่างเป็นทางการในเชิงการคา้ แต่เรายงัคง
ศึกษาอยู่เสมอ แต่ในอีกดา้นหน่ึงคือเร่ืองของการรีไซเคิล เราท ามาแลว้และจะท าไปต่อเน่ืองตาม
นโยบายความยัง่ยืน 

ค าถาม นายสมิทธ์ แสงศุภวานิช ไดส้อบถามว่า TPAC มองว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน  จะกระทบ
ผลการด าเนินงานของ บริษทั หรือไม่ 

ค าตอบ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ได้ตอบค าถาม ดังต่อไปน้ี TPAC is not immune to what is happening 
macroeconomically ultimately.  The consumption of our products is impacted by GDP but what 
I can say is that TPAC has very strategically chosen to focus on segments that are able to perform 
quite well and be resilient through all economic cycles, for example over 90% of our portfolio 
in Food and Beverage Pharmaceuticals and Personal Care. So, these critical essential basic items 
are where we are focused on, and these segments historically have performed robustly even 
through economic shocks. So, on the cost side, we just finished the year 2022 where we 
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experienced significant cost inflation and maybe we have seen or have not seen the peak of 
inflation but what we have here is a management team that has a very strong cost discipline and 
has been able to manage these costs and protect our margins as you saw that in 2022. So, we 
have to continue the same mindset and get even better. 
นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดก้ล่าวว่า เป็นท่ีแน่นอนว่าธุรกิจบรรจุภณัฑไ์ดรั้บผลกระทบโดยตรงกบั 
GDP แต่หนทางท่ีบริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจตลอดเวลาท่ีผ่านมาได ้เน่ืองจากเราเลือกธุรกิจท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากนอ้ยท่ีสุด ยกตวัอย่างเช่นธุรกิจบรรจุภณัฑ์ประเภทยาหรืออาหาร เราจะเห็น
ได้จากสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์อาหารและยาเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดในธุรกิจของ TPAC  
อีกประการหน่ึงคือเม่ือเกิดการเพ่ิมขึ้นของตน้ทุนอยา่งรวดเร็วในปี 2022 ท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารมีการ
บริหารจดัการเร่ืองของตน้ทุนท่ีดี ซ่ึงท าให้สามารถรักษา margin ของเราไวไ้ด ้โดยผลท่ีปรากฏ
จะเห็นไดจ้ากผลประกอบการของปี 2022 ซ่ึงเราสามารถท าไดดี้ระดบัหน่ึงทีเดียว 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ  
ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.45 น. 

 อน่ึง หลงัจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 38 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 264,752,092 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.08 ของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
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